



# STGT

## บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางธรรมชาติที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

### Highlights

มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมส่งออกถุงมืออย่างภายใต้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปที่ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางธรรมชาติได้ 100% นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการผลิตที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% จากเชื้อเพลิงชีวมวล ทำให้สามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นต์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ได้รวม 13 ผลิตภัณฑ์

#### ยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน

- บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมถุงมือยางและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยร่วมกับพันธมิตรจัดหาวัตถุดิบยางธรรมชาติ จนเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) ด้านการผลิตน้ำยางธรรมชาติตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่สวนยางพารา กว่า 4,500 เฮกเตอร์ใน 11 จังหวัด
- พัฒนาเทคโนโลยี “ยางมีพีทิด (GPS)” ที่สามารถตรวจสอบและติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้แม่นยำ เพื่อเตรียมพร้อมการส่งออกภายใต้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Regulation: EUDR) ของสหภาพยุโรป
- ร่วมมือกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ พัฒนาโครงการกล่องหมุนเวียนรักโลก โดยนำกล่องกระดาษถูกฟูกกลับมาใช้ใหม่ในปี 2566 สามารถลดการใช้กล่องกระดาษได้กว่า 1.4 ล้านใบ หรือประมาณ 416 ตัน ทำให้ลดปริมาณของเสียและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

#### จัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและออกหุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม

- จัดการความเสี่ยงและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวล 100% ในการผลิตพลังงานความร้อนจากไอน้ำ 2) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงงานผลิตไฟฟ้า และ 3) พัฒนาโครงการลดและดูดกลับคาร์บอนภาคเกษตรและป่าไม้ เพื่อจับเก็บคาร์บอนเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระดมทุนเพื่อออกหุ้นกู้สำหรับโครงการเพื่อการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ (Green Bond) เช่น การป้องกันและจัดการมลพิษ การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการขนส่งที่สะอาด

#### ส่งเสริมความเท่าเทียมและการทำงานอย่างมีความสูงในองค์กรและใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้าง

- ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Diversity, Equity and Inclusion: DEI) ด้วยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมของพนักงาน การจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสูง การป้องกันการล่วงละเมิดอันเนื่องมาจากความเปราะบางของแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีข้อจำกัดด้านภาษา เป็นต้น
- สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบโรงงาน เช่น กิจกรรมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ ตลอดจนการดูแลสุขภาพและชีวอนามัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง

## Sustainability Awards

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

SET : Market Cap. สูงกว่า 10,000 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

Highly Commended Sustainability Awards 2024